

Số: 32 /HD-PGD

*Thị xã Kỳ Anh, ngày 20 tháng 4 năm 2020*

## **HƯỚNG DẪN**

### **Công tác bình đẳng giới và hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020**

Thực hiện Văn bản số 459/HD -SGDĐT ngày 23/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về triển khai Công tác bình đẳng giới năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Công tác bình đẳng giới và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) ngành GDĐT thị xã Kỳ Anh năm 2020 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác bình đẳng giới và VSTBCPN; phát huy vai trò của Ban VSTBCPN các trường học trong thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của đơn vị và ngành GDĐT; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của ngành GDĐT thực hiện Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

##### **2. Yêu cầu**

Các trường học triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị.

#### **II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

##### **1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức về giới và bình đẳng giới, đặc biệt là truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị**

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; tập trung các hoạt động truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, trong đó ưu tiên lĩnh vực chính trị nhằm hướng tới Đại hội Đảng các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới, chống bạo lực trên cơ sở giới từ 15/11/2020 - 15/12/2020.

Các trường học lồng ghép nội dung giáo dục về giới, sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, phòng chống xâm hại trong chương trình chính khoá và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học thực hiện tốt Pháp lệnh dân số, không sinh con thứ 3; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

## **2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban VSTBPN**

### **a) Ban VSTBCPN Ngành**

Tham mưu Lãnh đạo Ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BDG và hoạt động VSTBCPN.

Phối hợp với Liên đoàn Lao động thị xã chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động, tạo điều kiện để nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hướng dẫn công tác Bình đẳng giới và hoạt động Ban VSTBCPN các trường học. Chỉ đạo toàn Ngành thực hiện Mục tiêu 3 của Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 của ngành GDĐT.

### **b) Các trường học**

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác Bình đẳng giới cho thành viên Ban VSTBPN. Thực hiện tốt việc lồng ghép giới trong quá trình tham gia xây dựng các văn bản về chế độ, chính sách ở địa phương.

Tiếp tục kiện toàn và đổi mới hình thức hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường học. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, tổ chức các hình thức hoạt động hiệu quả.

Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị; tập trung các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt; có giải pháp phù hợp hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ, tăng tỉ lệ được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn đối với nữ cán bộ, công chức, giáo viên. Có kế hoạch cử nữ cán bộ quản lý, được quy hoạch cán bộ quản lý tham gia các khóa bồi dưỡng lý luận chính trị theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ nữ.

Phối hợp với Công đoàn, Ban nữ công của nhà trường kịp thời hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với Hội Khuyến học các cấp và huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ kịp thời đối với học sinh khó khăn có nguy cơ bỏ học, tiếp tục học tập, giảm tỉ lệ học sinh nữ bỏ học.

Phối hợp với tổ tư vấn tâm lý cho học sinh giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho học sinh; kịp thời hỗ trợ, tham vấn tâm lý cho học sinh gặp khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống.

### **3. Công tác kiểm tra, giám sát**

Phòng GDĐT kiểm tra các đơn vị trường học; các trường học xây dựng kế hoạch tự kiểm tra hoạt động của ban VSTBPN; tập trung vào các nội dung: tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; kết quả triển khai Luật Bình đẳng giới, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em gái...

*(Phòng GDĐT gửi kèm Hướng dẫn số 279/HD - VSTBCPN ngày 03/3/2015 về Công tác đánh giá, xếp loại hoạt động Ban VSTBPN và Bình đẳng giới các đơn vị thuộc ngành GDĐT giai đoạn 2014 - 2020).*

### **4. Chế độ thông tin, báo cáo**

Các trường học thực hiện nghiêm túc sơ kết, tổng kết công tác Bình đẳng giới năm 2020; báo cáo gửi bản mềm: 06 tháng đầu năm trước ngày 18/5/2020; tổng kết năm gửi trước 10/11/2020 về Phòng qua Email: vumaihuongka@gmail.com

Yêu cầu các trường căn cứ hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới và hoạt động Ban VSTBCPN năm 2020 của đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

#### ***Nơi nhận:***

- Các trường: MN,TH,THCS,TH&THCS;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD-ĐT;
- Lưu VT./.

**TRƯỞNG PHÒNG**

( Đã ký )

**Nguyễn Hữu Sum**